

รอบรู้ NU.

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

CONGRATULATIONS



สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย เนื่องในโอกาสที่**ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์** ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) ณ ห้องประชุมนเรศวร 304 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร



นิสิตคณะมนุษยศาสตร์คว้า 3 รางวัลการแข่งขันวิชาการ ภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 รางวัล จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิชาการประจำปี 2566 ของสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 44 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร



คณะนักร้องประสานเสียง ม.นเรศวร คว้ารางวัลเหรียญทอง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะนักร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 "Valaya Alongkorn Music Competition 2023" ประเภทไม่จำกัดอายุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ได้รับการฝึกซ้อมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิลา อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

The Best Presenter Award

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล The Best Presenter Award ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral presentation) ในชื่อผลงาน "Integrating Phase Change Materials into SHERA Wood Wall for Enhancing Heat Transmission Reduction Efficiency" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกับ นายเดชาพล เขียวแก้ว นิสิตระดับปริญญาโท ในงานประชุม International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2023 (SEGT 2023) ณ เมืองไฮจิมีนช์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ได้ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกันกว่า 400 ผลงาน เพื่อส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



NEWS



H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมงานดนตรี ในส่วน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ **เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร** ที่เป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพรเสฐฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาน พุทธรังศรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ของภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ กว่า 40 คน อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร



ม.นเรศวร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการ อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ **คณะกรรมการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรม** นำโดย นายชลิต แก้วจันดา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สี่ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับฟังผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ และพบปะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม AG1104 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่น ที่ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเยี่ยมชมสถานนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปการเกษตรและอาหาร (IDEA) ตลอดจนสถานพัฒนามาตรฐานและเฟ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้างทางการเกษตร (OASSAR) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กลุ่มข้าวหอมนนท์พร้อมพองเพื่อน มอบเงินบริจาค ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร **รับมอบเงินบริจาค จำนวน 365,000 บาท จากกลุ่มข้าวหอมนนท์พร้อมพองเพื่อนและผู้มีจิตศรัทธา** นำโดย คุณวรวีทย์ จำปาไชยศรี **เพื่อมอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ (เครื่อง Echo portable และเครื่อง Holter)** ณ ห้องสุพรรณภักยา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพริษา นฤภัทรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับมอบด้วย



NU SciPark ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กิยาโรว่า **ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU SciPark)** ร่วมให้การต้อนรับ **คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)** ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผู้บริหารเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 44 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

NEWS



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรในหัวข้อ **“การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความผูกพันในองค์กร”** โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวให้โอวาทแก่ คณะกรรมการฯ ซึ่งในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความเข้าใจรูปแบบการทำงานของทีม และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับการบริหารงานทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ณ ห้องประชุม Muiwa Home Café and Eatery ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน สันติธีรากุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ศันสนา สิริตาม นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากร



คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Graduate School of Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะผู้แทนจาก Graduate School of Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia การประชุมในครั้งนี้ เป็น**การหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในสาขา Tourism, Biotechnology, and Environmental & Sustainability Sciences, Wellness** อันจะนำไปสู่โอกาสและความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต การสนับสนุน matching fund for research ในรูปแบบทวิภาคีหรือไตรภาคีโดยร่วมกันเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุมฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภายหลังการประชุม ผู้แทนจาก Graduate School of Universitas Padjadjaran ศึกษาฐานงานสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อาคารมหาธรรมราชาและอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร (IDEA) คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เข้าเยี่ยมชม สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร



อบรมเชิงปฏิบัติการ Patent Search and Freedom to Operate Analysis for Research and Development

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. กรรณก อังคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Patent Search and Freedom to Operate Analysis for Research and Development โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินัย กาญจนโอภาส ที่ปรึกษาอาวุโสหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์**เพื่อให้นักวิจัยได้เพิ่มหรือพัฒนา และยกระดับทักษะด้านความสำคัญของการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับข้อเสนอโครงการ** ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร



ม.นเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ **โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมายนโยบาย แนวทางการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย ระบบการบริหารงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ วัฒนธรรมองค์กร การทำงานวิจัย ความก้าวหน้าตามสายงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ** ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและอาจารย์ใหม่ต่างคณะเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อันจะเป็นแนวทางให้อาจารย์ใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ซึ่งโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

NEWS



สืบสานศิลป ไลท์ถิ่นสองแคว ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงาน **“สืบสานศิลป ไลท์ถิ่นสองแคว ครั้งที่ 2”** เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง **ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์** โดยมีการแสดง ลิเกจากชมรมลิเกพิชญ์โลก ซ็อป - ซิม อาหารมากกว่า 40 ร้าน การออกบูธศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และการละเล่นปาป๊องและเครื่องเล่น ณ สนามอเนกประสงค์ ประตู่ 5 หน้าอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



กองอาคารสถานที่ เร่งติดตั้งไฟส่องสว่าง

บุคลากรกองอาคารสถานที่ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ทางเดินเท้าและทางเดินรถจักรยาน โดยใช้โคมไฟ LED เพื่อเพิ่มแสงสว่าง **ประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาคม**มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหนึ่งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (SDGs) โดยเสริมสร้างและให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลือง พลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด



มัธยมศึกษา มน. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้การสอน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้การสอน รายวิชาเลือกศิลปะและการออกแบบ โดย อ.ดร.วรวิญญู ณรงค์เดชา ผู้สอน นำ **นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาเลือกศิลปะฯ เข้าชมการจัดการเรียนการสอน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ** เพื่อเป็นประสบการณ์และแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร



ม.นเรศวร ผนึกกำลัง TNDR พร้อมวางแนวทางการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะรองประธานกรรมการ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience : TNDR) เข้าร่วม **ประชุมเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience : TNDR) 17 มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566** ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิชิต รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานเครือข่าย TNDR กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TNDR ทั้ง 17 มหาวิทยาลัย ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายภาครัฐต่างๆ ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง สภาอากาศไทย สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) ฯลฯ

THANK YOU



NU BAND ขับร้องลูกทุ่งประสานเสียงบทเพลง “อึก” ในรายการ “คุณพระช่วย”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND ขับร้องลูกทุ่งประสานเสียงบทเพลง “อึก” ในรายการ “คุณพระช่วย” ช่อง workpoint 23 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายศิวดล มาตราช นักวิชาการละครและดนตรี (ครุฑล) และนายณัฐพล ประดิษฐ์กุล (ครุเอ๋) นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบคุณรายการ “คุณพระช่วย” ช่อง workpoint 23 ที่เล็งเห็นความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านการดนตรีและสืบสานศิลปวัฒนธรรม



ขอบขอบคุณมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบขอบคุณมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ที่สนับสนุนทุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST 2023) เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 60,000 บาท

UPCOMING EVENTS

FREE! จำนวนจำกัด

นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ต้องการหมวกนิรภัยของมหาวิทยาลัย มาแสดงตนโดยใช้หลักฐาน ดังนี้

- บัตรประจำตัวนิสิต
- ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
- พสบ.รถจักรยานยนต์

"เด็กดี ขับขี่มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก"

กองกิจการนิสิตจัดโครงการ "เด็กดี ขับขี่มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก" แจกฟรี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ต้องการหมวกกันน็อกของมหาวิทยาลัย สามารถมาแสดงตนพร้อมหลักฐาน ดังนี้

- บัตรประจำตัวนิสิต
- ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
- พสบ.รถจักรยานยนต์

ติดต่อรับหมวกนิรภัยที่ งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 5596 1210 ตั้งแต่วันที่ 12-25 ธันวาคม 2566

โครงการ **เวทีผู้บริหาร พบประชาชน 67** ประจำปีงบประมาณ

25 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนเวลา 09.30 น.
ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC)

ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมเวทีผู้บริหารพบประชาชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบประชาชน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและประชาชน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

“มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ”

รอบรู้ มน.

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร 0 5596 1118 E-mail:naresuan_pr@nu.ac.th

Contact Us



www.nu.ac.th



มหาวิทยาลัยนเรศวร



Naresuan University



0 5596 1000